

Tập 19: Cách chuẩn bị cho phần viết học thuật IELTS Academic thứ 1

Giới thiệu:

Chào mừng bạn đến với Podcast IELTS Magoosh! Đây là Tập 19. Trong tập này, bạn sẽ học cách chuẩn bị cho phần viết học thuật IELTS thứ 1. Eliot và tôi sẽ bắt đầu thảo luận về những gì bạn được yêu cầu cho phần thứ 1 của học thuật IELTS. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo về cách trả lời tốt phần Task 1.

Đừng quên ghé thăm chúng tôi tại [IELTS.Magoosh.com](https://ieltsmagoosh.com) để cải thiện điểm số IELTS. Sử dụng mã phiếu giảm giá "ieltspodcast" để tiết kiệm 20% tại trang!

Được rồi, hãy bắt đầu!

Phần thân 1:

Naomi: Hôm nay chúng ta sẽ nói về phần phần viết học thuật IELTS thứ 1 là gì và cách chuẩn bị nó.

Eliot: Task 1 sẽ yêu cầu bạn viết một báo cáo ngắn gọn, thường là về hai hình ảnh. Bạn sẽ có hai mươi phút để phân tích và viết 150 từ về nó.

Naomi: Đó không phải nhiều thời gian - chúng ta có thể sử dụng những chiến lược nào để tạo ra một bài viết thú vị, có sắp xếp tốt?

Eliot: Bạn nói đúng, không có nhiều thời gian ... với phần còn lại của IELTS, việc đọc hướng dẫn kỹ càng là rất quan trọng. Bài 1 sẽ yêu cầu bạn xem xét hai hình, hoặc đôi khi là bản đồ hoặc sơ đồ.

Họ đang giải thích điều gì? Làm thế nào bạn có thể tóm tắt các thông tin được trình bày? Có thể so sánh được không? Bạn nên cẩn thận và tập trung vào các tài liệu bạn nghĩ là có liên quan, không phải nêu ý kiến của riêng bạn về những gì biểu đồ hoặc hình ảnh cho thấy điều gì.

Naomi: Nghe có vẻ như có hai phần: diễn giải con số và viết phản hồi.

Eliot: Tôi cũng thích nghĩ về nó theo cách đó. Chỉ với hai mươi phút, cách đó giúp bạn suy nghĩ về cách bạn làm bài hiệu quả nhất.

Naomi: Vì bài thi này có nghĩa là để đo các kỹ năng tiếng Anh của bạn? Bạn chỉ nên tập trung vào báo cáo chính xác thông tin trong các số liệu và giải thích nó một cách trôi chảy.

Eliot: Chính xác. Điều đầu tiên cần làm trong việc thu nhập thông tin là đọc các tiêu đề và dòng đầu tiên của biểu đồ.

Naomi: Phải, tiêu đề và dòng đầu tiên thường đóng vai trò là bản tóm tắt của các số liệu, vì vậy chúng sẽ giúp bạn tìm ra những cái quan trọng.

Eliot: Tiếp theo, bạn nên xem qua các đơn vị và danh mục trong hình ảnh. Hiểu những gì đang được đo và cách đo được thể hiện qua hình ảnh như thế nào.

Naomi: Vì vậy, đó là một ý tưởng tốt để đặt câu hỏi như, "Hình ảnh có xử lý các thay đổi theo thời gian không? Đó là theo ngày, tháng hay năm? "

Eliot: Vâng. Hình ảnh cũng có thể hiển thị xu hướng, mô hình hoặc chuỗi trình tự. Bạn có thể hiểu ý nghĩa của những gì họ đang làm theo những cách tương tự.

Naomi: Vì vậy, khi bạn biết bạn đang xem những gì, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về thông tin có ý nghĩa gì?

Eliot: Chính xác. Hãy suy nghĩ về loại câu chuyện hoặc những tranh luận nó đề cập. Thể hiện câu chuyện hoặc lập luận đó trong câu trả lời của bạn cho thấy bạn đủ khả năng để giải thích những phức tạp trong ý tưởng bằng Tiếng Anh.

Naomi: Vì vậy, bạn nên cố gắng quyết định điều gì là quan trọng và điều gì thì không?

Eliot: Chắc chắn. Hãy thử giải thích điều gì thú vị nhất về biểu đồ đối với bạn, như cách bạn giải thích trong bài thuyết trình ở lớp hoặc trong công việc.

Trước khi chúng ta tìm hiểu một số mẹo phần viết IELTS thứ 1 khác, chúng ta hãy tạm dừng để nghe tin từ Magoosh.

Phần giữa

Kevin: Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt?
Và bạn biết không, Magoosh có thể giúp!

Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:

Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cụm bẫy và lỗi tất

Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá trên "podcast" để tiết kiệm 20% tại trang.

Bây giờ trở lại câu chuyện!

Phần thân 2:

Naomi: Được rồi vì chúng ta đã nói về cách phân tích hình ảnh, đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ về cách cấu trúc và viết phản hồi.

Eliot: Đối với bài 1, hãy nhớ bạn chỉ có hai mươi phút để hoàn thành câu trả lời của mình. Điều đó nói rằng, câu trả lời khá ngắn: tối thiểu 150 từ.

Naomi: Tôi thấy rằng một trong những cách để chuẩn bị cho một bài thi là bằng cách chuẩn bị trước bạn sẽ sắp xếp câu trả lời của bạn như thế nào. Khi bạn làm bài thi, bạn đã biết cách làm thế nào để bắt đầu và những gì bạn muốn thực hiện. Sau đó, thay vì căng thẳng, bạn có thể tập trung làm theo kế hoạch của mình. Nếu bạn có diễn giải biểu đồ tốt và hiểu chúng rõ ràng, bạn đã thiết lập cho mình thành công!

Eliot: Ý tưởng tuyệt vời. Tôi cũng thích phá vỡ cấu trúc bằng cách giới thiệu hình ảnh, tóm tắt hình ảnh,

Naomi: Tất cả những điều này có thể, và nên, ngắn gọn, phải không? Do bạn chỉ cần sử dụng 150 từ, và bạn phải hoàn thành trong 20 phút.

Eliot: Vâng, chắc chắn giữ mọi thứ ngắn nhất có thể, nhưng vẫn đầy đủ thông tin. Không có phần nào trong bốn phần này nên nhiều hơn hai đến ba câu.

Naomi: Phần đầu tiên, giới thiệu hình ảnh, có vẻ khá đơn giản.

Eliot: Vâng. Chỉ cần giải thích, chung chung, những biểu đồ là về cái gì. Bắt đầu bằng cách đưa thông tin vào bằng những từ ngữ của riêng bạn.

Naomi: Phải, và bạn có thể tham khảo các tiêu đề và dòng đầu tiên cho các phần chính nhất của các hình ảnh để thêm vào.

Eliot: Và một khi bạn đã làm điều đó, bạn phải tóm tắt các phần chính của hình ảnh.

Naomi: IELTS yêu cầu bạn "lọc và báo cáo" những điểm chính của hình ảnh, vì vậy bạn không nên dành nhiều thời gian cho các chi tiết, phải không?

Eliot: Phải, chỉ cần chọn các phần dữ liệu nổi bật nhất đối với bạn, hoặc trình bày về tranh luận về những dữ liệu nói gì

Naomi: Vậy cách tốt nhất để làm nổi bật những điều quan trọng nhất về dữ liệu là gì?

Eliot: Chọn điều từ hình ảnh mà thú vị đối với bạn- Tôi gọi đây là "góc nhìn của bạn về dữ liệu". Chia sẻ quan điểm của riêng bạn cho thấy bạn đủ thông thạo tiếng Anh để có thể hiểu và tạo kết nối thoải mái.

Naomi: Thế còn câu kết luận?

Eliot: Nếu bạn gặp khó khăn về việc số từ yêu cầu, câu kết luận có thể sẽ giúp bạn đạt được nó. Điều đó nói rằng, nó không quan trọng và sẽ không nhất thiết cải thiện điểm số của bạn nếu bạn đã đạt đến mức tối thiểu 150 từ.

Naomi: Nhưng nếu bạn viết một câu kết luận, chỉ cần nói lại khái niệm chính của hình ảnh, và những gì bạn học được từ chúng, trong một câu duy nhất.

Eliot: Chính xác - và bạn đã hoàn thành bài 1 IELTS của mình!

Phần kết

Vậy bạn như thế nào rồi? Nếu bạn cần thực hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này để bạn có thể theo dõi và nghe lại.

Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề “dịch thuật”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào!

Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bài học nào. Cho đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ